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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยวิสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 

วัน อังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 
 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น ณัฏฐพล รินแก้ว 
2 นายเอกภาค จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น เอกภาค จันทรา 
3 นายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น พิจิตร บัวผัน 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายกลั่นกอง เชื้อคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 กลั่นกอง เชื้อคำ 
6 นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สุทธิพร สุภา 
7 นายมณเทียร สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
8 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
9 นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 

10 นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สุรพัศ วรรณะศรี 
11 นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
12 นายประสงค์ สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ประสงค์ สุก๋า 
13 นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ยิ่งยง จำรัสคีรีไพร 
14 นายอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
15 นายชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑5 ชนะกิจ อัคคเดชไพบูลย์ 

 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น บุญทา จันทรา 
2 นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายก อบต.ม่อนปิ่น อธิป ภัทรบรรพต 
3 นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น รังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร 
4 นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายก อบต.ม่อนปิ่น สวัสดิ์ สุกิน 
5 นายชัยณรงค์  ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์  ใจแปง 
6 นางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา เปาริบุตร 
7 นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จิรภัทร  ศรีใจ 
8 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ อรพิน ดวงต๋า 
9 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 

10 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์ ศรีสนอง 
 
รายช่ือผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมพงษ์ ศิริภัทรนุกูล ผู้ใหญ่บ้านแม่มาวต้นตุ้ม หมู่ 2 

ที่ปรึกษาด้านการปกครอง 
สมพงษ์ ศิริภัทรนุกูล 

2 นายสมชาย สุภา ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สมชาย สุภา 
- - - - 

 
เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเวลา  09.00 น. 

 
นายพิจิตร บัวผัน , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื ่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วนตำบลม่อนปิ ่นมาประชุม จำนวน 15 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว                    
จึงได้เรียนเชิญให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง  , 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
   นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สวัสดีคณะผู ้บริหาร     
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี ้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที ่ 3           
ประจำปี 2564 วันอังคาร ที่ 28 เดือนธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความจำเป็นที่จะต้อง
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/4 เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั ้งนี้             
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขออนุญาต
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อ
ไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มาประชุมได้ส่งมอบสมุดลงรายชื่อให้ตรวจดู
รวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมสภา แห่งนี้แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมา
ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 

   นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เนื่องด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมอยู่ 2 ท่าน 
คือ นายสมพงษ์ ศิริภัทรนุกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และนายสมชาย สุภา ที่ปรึกษาด้าน
การเกษตร จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน 

 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -  
 

 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
    - ไม่มี - 

 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี -  
 

 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
    5.1 ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
          5.1.1 ญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุมัติแถลง            
     นโยบายต่อสภาท้องถิ ่นตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติ            
     สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที ่แก้ไข           
     เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (นายบุญทา จันทรา) 
    5.2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
          - ไม่มี - 
    5.3 เรื่องเพ่ือทราบ 
          - ไม่มี - 
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   นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อที่ 5.1.1 ญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุมัติแถลงนโยบายต่อ
สภาท้องถิ่นตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรียนเชิญ นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาครับ 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นครับ 

 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทุกท่าน 
 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564              
และจากผลการเลือกตั ้งปรากฏว่า ประชาชนเขตพื ้นที ่ตำบลม่อนปิ ่น ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้                      
กระผมนายบุญทา จันทรา เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่                 
14 ธันวาคม 2564 

 

  เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กระผมนายบุญทา จันทรา นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี ้ โดยจะ
ดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ ่น โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้านให้ที ่ประชุมและประชาชนได้ร ับทราบ             
ถึงเจตนารมณ์ และนโยบายการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาตำบลม่อนปิ่นให้มีความเจริญ ก้าวหน้า ทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครองเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตตำบลม่อนปิ่น ดังต่อไปนี้  

 

จุดมุ่งหมายของนโยบายที่แถลงในวันนี้มี 3 ประการ ได้แก่ 
ประการที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอภาค

และเป็นธรรม โดยใช้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการบริการ                   
ในทุก ๆ ด้าน 

ประการที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 
นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีอาชีพมั่นคงและมีความปลอดภัย 

ประการที ่ 3 เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น เป็นองค์กรที ่มีการบริหารจัดการที ่ดี               
มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชน เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 

เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สามารถบรรลุตามภารกิจ                   
และมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการติดตาม 
ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กระผมจึงขอแถลงนโยบายด้านต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้ 
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1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน               

เพื ่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการเกษตร ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความสะดวก 
ปลอดภัย  มีถนนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
และประปาหมู่บ้าน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 
     1.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

           จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

2. การจัดการผังเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
3. พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ 
 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  

       4. บำรุง รักษา ปรับปรุง สภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และพัฒนา
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

5. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
พัฒนาระบบการสื่อสารให้ครอบคลุม สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
ตรงความต้องการที่แท้จริง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ 

 
2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและรายได้ 

จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในภาคประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม              
การรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ  

      1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการปุ๋ยยาราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่           
กลุ่มเกษตรกร       

2. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกร เช่น พันธุ์ข้าวจากกรม เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่            
โดยประสานงานกับสหกรณ์หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมแดง (หอมแขก) และส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนผลิต
ได้เอง จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ การจัดงานวันเกษตร และจัดกิจกรรม                 
วันส้มสายน้ำผึ้งของตำบล 

3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและ                 
การพาณิชย์ จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายและแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมในครัวเร ือน 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม นวัตกรรมชุมชน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินการ             
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการขับเคลื่อนผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 

5. สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และสังคม โดยเชื่อมโยงเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด การส่งออก และการนำเข้า 

6. พัฒนาและสร้างจิตสำนึกให้กับครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน ในการขับเคลื่อนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเพ่ือ              
ให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 
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8. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประสานเครือข่าย                   
การให้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายสอดรับกับ                  
ความต้องการของผู้รับบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
สื่อสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รับบริการประทับใจ 

 
   3. ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และการสงเคราะห์ 

1. จ ัดหาอุปกรณ์ด ับไฟพร้อมยานพาหนะร ่วมกับฝ ่ายปกครองและฝ่ายบร ิหาร                
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ระงับเหตุภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เวลามีเหตุฉุกเฉิน รถกู้ชีพกู้ภัย บุคลากรต้องมีความพร้อม 24 ชั่วโมง 

2. ติดตั้งกล้อง CCTV ในที่สำคัญต่าง ๆ บนท้องถนนทุกหมู่บ้าน เพื่อดูแลและป้องกัน                
เมื่อมีเหตุ อุบัติเหตุต่าง ๆ  

3. จัดให้มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น 

4. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด คืนคนดีสู ่สังคม            
ของผู้ที่ได้รับการบำบัดหายขาดแล้ว 

5. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ตลอดถึงการเชื่อมโยง
เครือข่ายประสานการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรม  
7. ส ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ ่มพลังมวลชนในพื ้นที่  ให ้ม ีความรู้  

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
8. สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน                

และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข 
9. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

 
  4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      1. สนับสนุน ส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง 
         2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย             
ของประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลม่อนปิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และโรงพยาบาลของรัฐ 

3. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล 

มูลนิธิและองค์กรเอกชน กู้ชีพกู้ภัย 

5. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล กิจกรรมการออกกำลังกาย ได้แก่ลานกีฬา
เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

6. การซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ และการปรับปรุง ซ่อมแซมเหมืองฝายให้มี
สภาพใช้งานไดเ้พ่ือให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม 

7. สร้างระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะเรือนกระจก 
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8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะทุกครัวเรือนโดยการ              
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

9. สร้างระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน  แก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

11. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 5. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับความรู้และ ทักษะ แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตำบลม่อนปิ่น ได้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้    
และทักษะในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 

2. สร้างชุมชนตำบลม่อนปิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ให้ยั่งยืน 

3. ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

4. จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. จัดกิจกรรมแก่ผู้สูงวัย เช่น วันแจ่มใสในวัยชรา อบรมศีลธรรมแก่ผู้สูงวัย 
6. จัดงานสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมการดูแล

ผู้สูงอายุทีไ่ม่มีบุตรหลานดูแล และผู้พิการติดเตียง เป็นต้น 

7. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน 

8. ส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนรัฐบาลในพื้นที่ และสนับสนุน
การศึกษา นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน  

10. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

11. สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง ให้มีสถานที่ออกกำลังที่ปลอดภัย  

12. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมกลุ ่มด้านกีฬาในตำบล            
รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มประชาชน และกลุ่มเยาวชนด้านกีฬา 

13. สนับสนุนจัดตั ้งสภาวัฒนธรรมพี ่น ้องชนเผ่า จ ัดตั ้งศูนย์ก ีฬาเยาวชนตำบล                    
จัดงบประมาณสนับสนุนพิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรมชนเผ่า 

14. ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของทุกชนเผ่า 
เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลม่อนปิ่น  

15. พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และพัฒนาต่อยอดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได ้

16. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทุกชนเผ่า 
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 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

1. จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า) 

2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการ
ประจำ 

3. ส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตำบล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองท้องถิ่นภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบสภาท้องถิ ่นควบคู ่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมโดยเปิดใจ เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับความรู้และ ทักษะ แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน 

7. สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่นในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
 
  นโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาในวันนี้ คือสิ่งที่ผมจะนำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนิน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภา นโยบายทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ นโยบายของ
ผู้บริหารที่ผ่านมานั้น ผมก็จะยังคงสานต่อเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง เรื่ องใดที่ต้องมีการเพ่ิม   
หรือปรับปรุงแก้ไขผมก็ได้นำมากำหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่อสภาในวันนี้ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั ่งยืนตรงกับความต้องการของผู้ รับบริการอย่างแท้จริง และนำไปสู ่ความอยู ่ดีมีสุขของประชาชนใน          
ตำบลม่อนปิ่น 

 
  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ดังนั้น ฝ่ายบริหารต้องอาศัยความรู้                
ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง                
รวมถึงภาคีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
  ในโอกาสนี้ ผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณ ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ทุกท่าน ที่ให้ผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ผมขออนุญาต
นำเรียนคณะผู้บริหาร และรายชื่อคณะที่ปรึกษา ดังนี้ 
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  คณะผู้บริหาร 
 

1. นายอธิป ภัทรบรรพต เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คนที่ 1 
2. นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คนที่ 2 
3. นายสวัสดิ์ สุกิน เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
  คณะที่ปรึกษา 

 

1. นางอารีย์ สุริยะ อดีตประธานสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านการเมือง 
2. นายสมพงษ ์ ศิริภัทรนุกูล ผู้ใหญ่บ้านแม่มาวต้นตุ้ม หมู่ 2 ที่ปรึกษาด้านการปกครอง 
3. นายจันทร์แก้ว หน่อแก้ว อดีตผู้ใหญ่บ้านลาน หมู่ 5 ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม 
4. นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ ์ อดีตรองนายก อบต.ม่อนปิ่น ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม 
5. นายสมชาย สุภา ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร 
6. นายวิจารณ์ วงค์ใหญ่ อดีตผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านสังคม 
7. นายธนาคาร คำน้อย อดีตผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

  ผมขอจบการแถลงนโยบายด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่คณะผู้บริหารได้พิจารณาร่วมกัน 
 

 “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

 
จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที ่จะบริหารและพัฒนาท้องถิ่น                

อยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง
ในทุก ๆ ด้าน ข้าพเจ้า นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา 4 ปี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะ
มุ่งมั่นบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึด
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นสำคัญ 
 
  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กระผมในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ต้องขอกล่าวแสดงความ
ยินดีกับท่านนายกและคณะผู้บริหาร ร่วมถึงคณะที่ปรึกษาของท่านนายกที่ได้เข้ามาร่วมการปฏิบัติงานร่วมกับ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกจะนำนโยบายที่แถลงต่อสภาแห่งนี้
นำไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลม่อนปิ่นต่อไป กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น 15 นาที ขอบคุณครับ 

 
 
 

-   พักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 15 นาที   - 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารือเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน             
มณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 4 ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารช่วยดูแลห้องประชุมสภาห้องเล็กที่ไว้ใช้
สำหรับการประชุมนอกรอบการประชุมประจำเดือนสำหรับปรึกษาหารือกัน กระผมเชื่อว่าทางคณะผู้บริหารจะ
สามารถจัดสรรการใช้งานของห้องประชุมแห่งนั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับการประชุม เพราะขณะนี้ จำนวน
สมาชิกสภามีจำนวนลดลงกว่าครั้งก่อน จากการปรึกษาหารือสำหรับสมาชิกสภาได้ข้อตกลงว่าจะร่วมกันดูแล
และพัฒนาทั้งตำบลม่อนปิ่นจะไม่ดูแลแค่หมู่บ้านของตน แต่จะร่วมกันดูแลทั้งตำบลม่อนปิ่นให้เกิดการพัฒนา
ไปพร้อมกัน กระผมเป็นกังวลว่าสมาชิกจะไม่มีห้องประชุมสำหรับการเข้ ามาปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน จึงอยากฝากท่านประธานช่วยประสานงานกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 อยากจะฝากท่านประธานไปยังท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น    
ท่านนิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบหน่วยงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ตำบลม่อนปิ่น การแจ้งเหตุหรือการประสานงานมายังศูนย์กู้ชีพกู้ภัย วันเกิดเหตุดิฉันไม่ทราบว่าผู้ประสบภัย
แจ้งเหตุในลักษณะใดแต่ผู้ประสบเหตุอยู่ในขั้นวิกฤตจากการโทรประสานแจ้งมายังศูนย์กู้ชีพ แต่การดำเนินการ
ไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดการประสานงานล่าช้ามาก จึงอยากจะฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่า 
หากเกิดเหตุไม่ว่าจะวิกฤตหรือไม่ก็ตาม อยากจะให้พนักงานลงพื้นที่สำรวจและสังเกตประเมินอาการด้วย
ตนเอง เพราะเป็นกังวลว่าหากมีการวิกฤตจริงอาจจะช้าเกินไปสำหรับการช่วยเหลือ หากไม่วิกฤตตามที่แจ้งก็
ยังสามารถที่จะให้คำแนะนำในด้านของความช่วยเหลือได้เช่นกัน ขอบคุณค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ประเด็นเรื่องของการดำเนินงานของสมาชิกสภา ในการ
ทำงานของสมาชิกสภาจะดำเนินงานเป็นแบบการร่วมกันพัฒนาทั้งโครงการระดับหมู่บ้านและโครงการระดับ
ตำบลจะเป็นการดำเนินงานแบบช่วยกันพัฒนาทำงานร่วมกัน จึงอยากจะฝากเรื่องของการใช้รถสำหรับใช้งาน
ของสมาชิกสภาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยครับ สำหรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ฝากคณะผู้บริหารช่วย
ติดตามงานโครงการปี 2564 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังค้างดำเนินการอยากฝากท่านผู้บริหารช่วยติดตาม
โครงการดำเนินงานด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของหน่วยงานศูนย์กู้ชีพกู้ภัย กระผม
ได้รับทราบปัญหาทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้านการอำนวยความสะดวก เรื่องของกล้องสำหรับติดภายในรถ 
กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้กระผมจะดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องของงานกู้ชีพที่มีประเด็นปัญหานั้น 
เพราะกู้ชีพคือชีวิต คือการช่วยชีวิต เพราะฉะนั้นจะดำเนินการในส่วนนี้ก่อนจะประสานงานทั้งเรื่องของการ
ปฏิบัติงานและรายละเอียดของเอกสารให้ดำเนินการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกพร้อมที่จะดำเนินการให้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นยังขาดพนักงานเจ้าหน้าที่ในหลากหลายแผนงาน ดังนั้นกระผมจะ
เข้ามาเพื่อบริหารงานและบริหารคนให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้มีการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลม่อนปิ่น 
ส่วนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะรีบดำเนินการ ส่วนใดที่ดีอยู่แล้วก็จะดำเนินการในส่วนนั้นให้ต่อเนื่องดียิ่งขึ้นไป 
เพราะตอนนี้นายกมีที่ปรึกษาในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ช่วยพัฒนาในหลากหลายด้านให้เกิดการพัฒนา
ยิ่งขึ้นไปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านปกครอง ด้านการเกษตร ด้านเงินงบประมาณต่าง ๆ และอีกหลากหลายดา้น 
เพื่อให้การพัฒนาของตำบลม่อนปิ่นดียิ่งขึ้นไป จึงอยากจะประสานว่าทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ พนั กงาน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา จะร่วมกันพัฒนาไปพร้อม ๆ กันครับ ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายเอกภาค จันทรา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 12 อยากจะฝากเรื่องของห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่องของเครื่องเสียงเดิมทีกระผมได้เสนอไปยังคณะผู้บริหาร
คณะเดิมว่าอยากจะให้มีลำโพงด้านนอกห้องประชุมสภา มีปุ่มปิดเปิดที่สามารถบังคับการปิดเปิดได้ เพื่อให้
สามารถเรียกท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมได้สะดวกในการเรียกเข้าห้องประชุมนะครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของ
สนามฟุตบอลอยากจะฝากคณะผู้บริหารช่วยปรับปรุงสนามเป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้จากที่
เดินสำรวจสนามมีความไม่สมดุลหรือไม่เสมอกันของพื้นสนาม จึงอยากฝากคณะผู้บริหารช่วยปรับปรุงสนาม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 

นายอาจหาญ จตุรพรไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่14 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ เรื่องของถนนช่วงรอยต่อหนองเต่ากับห้วยข้าวเหล่ายัง
เป็นถนนที่มีลักษณะทีข่รุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากจะฝากให้คณะผู้บริหารช่วยติดตามงานติดตามงบประมาณ
ในส่วนนี้เพื่อนำมาแก้ไขด้วยครับ ประเด็นเรื่องที่สองถนนระหว่างฐานปางตองถึงหมู่บ้านนอแลสองข้างทาง
หญ้าขึ้นเต็มสองข้างทางแล้วครับ ทำให้ระยะถนนแคบลงรถสัญจรลำบากชาวบ้านสอบถามว่าจะมีการพัฒนา
ปรับปรุงสองข้างทางหรือไม ่จึงอยากให้เข้ามาพัฒนาสองข้างทางและประสานงานกับกรมทางหลวงเข้ามาช่วย
ปรับปรุงสองข้างทางด้วยครับ อีกประเด็นเรื่องของการเรียกประชุมกระผมอยากจะได้รับเอกสารล่วงหน้า
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ประมาณ 3 วัน เพื่อให้มีเวลาตรวจพิจารณาเอกสารก่อนการประชุมนะครับ ประเด็นเรื่องของไฟกิ่งสองข้าง
ทางอยากให้เจ้าหน้าที ่ไปปรับปรุง เพราะจะเข้าสู ่ช่วงการท่องเที ่ยวแล้วอยากจะฝากให้ตรวจสอบและ
ดำเนินการแก้ไขเพ่ือความสะดวกสบายในการขับรถนะครับ ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 

นายอินทร บัวคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 5 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ อยากจะฝากประเด็นเรื่องของสะพานหมู่ที่ 5 ที่กรมทางหลวง
ชนบทได้สร้างไว้ให้ ช่วงนี้เป็นช่วงการเกษตรมีการนำน้ำเข้าสวนเป็นจำนวนมาก ทำให้รางระบายน้ำด้านล่าง
สะพานมีน้ำจำนวนมาก เมื่อปริมาณน้ำเยอะทำให้น้ำล้นออกมาจากคอสะพาน ชาวบ้านจึงฝากมาประสานงาน
ให้ช่วยดูแล เพราะเป็นกังวลหากมีปริมาณน้ำมากขึ้นอาจจะเกิดการกัดเซาะสะพานและอาจจะทำให้เกิดความ
เสียหายได้ เพราะเป็นถนนสายหลักอาจจะเกิดความลำบากในการเดินทาง จึงอยากจะให้คณะผู้บริหาร
ประสานงานไปยังผู ้ร ับผิดชอบโครงการหรือประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบทเพื ่อให้มาแก้ไขครับ  
ประเด็นที่สองเรื่องของการจัดเก็บขยะของหมู่ที่ 5 ได้มีการทำข้อตกลงให้เก็บถังขยะ หากสอบถามว่ามีการ
ลดลงของการทิ ้งขยะใช่หรือไม่ ตอบว่ามีปริมาณที่ลดลงและได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน             
แต่ชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่สำหรับทิ้งขยะก็จะนำขยะไปทิ้งบริเวณแม่น้ำลำธาร ทั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ไปหลาย
ครั้งแต่ก็ยังพบเห็นบ่อยครั้งเช่นกัน เพราะมีข้อจำกัดของพ้ืนที่แต่นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ให้มีการจัดการขยะในพ้ืนที่ของตนเอง แต่บางบ้านไม่มีพ้ืนที่มากพอสำหรับการจัดการขยะนะครับ จึงทำให้เกิด
การนำไปทิ้งยังพื้นที่สวนและพบเห็นบริเวณลำธารบ่อยครั้ง จึงอยากจะขอให้นำถังขยะกลับมาให้ชาวบ้านได้มี
ที่ทิ้งขยะ เพราะได้มีการร้องขอมาจากชาวบ้านด้วยตนเอง เมื่อไม่มีพื้นที่ทิ้งจึงอยากขอให้นำถังขยะกลับมา
บริการให้ชาวบ้านแบบเดิม ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 6 อยากจะฝากท่านประธานและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ช่วยประสานงาน
อย่างเร่งด่วนกับกรมทางหลวง เพราะบริเวณหน้าวัดหัวนาเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมากอยากให้เร่งดำเนินการ
ประสานงานแก้ไข อยากให้แก้ไขเรื่องของลูกระนาดบนถนนและช่วยจัดทำสร้างป้ายเตือนการถึงจุดนั้นว่า
อันตราย ป้ายช่วยเตือนเรื่องของการขับขี่ที่มีความเร็วป้ายช่วยห้ามในการขับขี่ หากอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขได้อยากให้เร่งดำเนินการแก้ไข หากรอการประสานงานจาก
กรมทางหลวงอาจจะต้องใช้เวลานานในการจะดำเนินการแก้ไข  จึงอยากจะฝากให้แก้ไขโดยเร่งด่วน                     
อีกประเด็นเรื่องของลูกระนาดบริเวณบ้านสันป่ายาง อยากให้ดำเนินการสร้างลูกระนาดเพ่ือชะลอความเร็วของ
การขับขี่ เพราะชาวบ้านแจ้งว่ามีการขับขี่ที่เร็วในพ้ืนที่บ่อย จึงอยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว อีกประเด็น
เรื่องของคอสะพานได้ประสานงานกับท่านรองปลัดไว้แล้ว อยากให้ท่านรีบเร่งในการดำเนินการ เพราะคอ
สะพานถูกกัดเซาะเข้าไปเรื่อย ๆ จึงอยากให้เร่งดำเนินการค่ะ อีกประเด็นเรื่องของท่อน้ำข้างทางของหมู่ที่ 6 
ได้ประสานงานกับท่านรองปลัดไปครั้งก่อนอยากให้ท่านรีบดำเนินการ เพราะเกิดอุบัติเหตุถึงสองครั้งแล้วนะคะ 
สำหรับดิฉัน สุกญัญา มะลิแก้ว มีอยู่ 4 ประเด็นหลักท่ีต้องการให้เร่งแก้ไข ขอบคุณค่ะ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
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เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 14 ช่วงนี้เป็นช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมชม ดังนั้นกระผมจะขึ้นไป
ยังสถานที่ที่ท่านสมาชิกแจ้งมาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและแนวทางการพัฒนานำมาปรึกษาหารือกับหัวหน้า
ส่วนราชการสำหรับนำไปแก้ไข ประเด็นเรื่องของดินถล่มหากนายกไม่ได้ไปดำเนินการแก้ไขจะมอบหน้าที่ให้กับ
รองนายกให้ดำเนินการแทนพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับประเด็นของท่าน
สมาชิกหมู่ที่ 5 บ้านลาน เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่กัดเซาะสะพานอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมานั้น นายกจะ
ดำเนินการปรึกษากับทางกองช่างให้เข้าไปสำรวจว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขเช่นไรและจะดำเนินการแก้ไขให้ 
สำหรับประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของปี 2564 เหลืออีกประมาณ 22 โครงการ และโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมเหลืออีกประมาณ 20 กว่าโครงการ ดังนั้นจะเร่งดำเนินการให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นทุกท่านครับ สำหรับประเด็นเรื่องของขยะของสมาชิกสภาหมู่ที่ 5 บ้านลาน สำหรับประเด็นนี้กระผม
จะดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง ในการประชุมประชาคมว่า
ประชาชนต้องการถังขยะคืนหรือไม่ เพราะฉะนั้นจะดำเนินการประชาคมฟังเสียงส่วนมากของประชาชนใน
พื้นที่และนายกจะดำเนินการสำรวจในทุกประเด็นที่ท่านแจ้งมาครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของงบประมาณ
สำหรับซ่อมแซม หากงบประมาณที ่ตั ้งไว้ไม่เพียงพอสามารถโอนงบประมาณส่วนอื ่นมาช่วยเหลือยัง
งบประมาณส่วนนี้ได้ หากไม่ได้ผิดระเบียบก็สามารถที่จะโอนมาช่วยเหลือได้ครับ สำหรับประเด็นเรื่องของ
การเกษตร หากไม่มีการเสนอโครงการเข้ามายังหน่วยงานในองค์กรก็ไม่สามารถที่จะดำเนินให้ได้ ท่านสมาชิก
ต้องตั้งเรื่องของมายังท้องถิ่นจัดทำเป็นโครงการ หากบรรจุไว้ในโครงการแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยครับ 
สำหรับเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน บางครั้งเรื่องของเยาวชนการขับขี่รถต้องให้หน้าที่ฝ่ายปกครองของหมู่บ้าน
ดำเนินการจัดการ หากเข้าไปก้าวก่ายมากจนเกินไปก็จะไม่เหมาะไม่ควร ดังนั้นอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ในประเด็นนี้ของให้ท่านสมาชิกรายงานปัญหาไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านครับ 
สำหรับประเด็นการเกิดอุบัติเหตุหน้าวัดหัวนา หากเป็นผู้ที่รู้กฎจราจรสถานที่แห่งนั้นเป็นลักษณะขึ้นเนินสูง
และมีความโค้งจะไม่สามารถขับรถแซงได้ แต่การเกิดอุบัติเหตส่วนมากจะเกิดขึ้นเพราะแซงทางโค้งเกิดขึ้นเป็น
ส่วนใหญ่ หากจะดำเนินการสร้างลูกระนาดสำหรับเตือนก่อนถึงทางโค้งสามารถทำได้ แต่ว่าจะต้องดำเนินการ
ประสานงานกับกรมทางหลวง เพราะเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงหากทำโดยพละการไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ควร
ที่จะดำเนินการก่อนได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นนายกจะรับเรื่องประสานงานไปยังกรมทางหลวงให้ดำเนินการ 
ขอบคุณสำหรับการปรึกษาหารือแนวทางปัญหาและการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านยิ่งยง จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 

นายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง จำรัสคีรีไพร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที ่ 11 ชาวบ้านฝากมาสอบถามเรื่องถนนเส้นบ้านสวนชาไปยังบ้านป่าคา 
งบประมาณโครงการนี้ไม่ทราบว่าถึงข้ันตอนไหนเริ่มดำเนินการแล้วหรือไม่ครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
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กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จากการที่นายกได้ตรวจสอบข้อบัญญัติการจ่ายขาด
เงินสะสมเอกสารที่ศึกษาของปีงบประมาณ 2564 เส้นทางบ้านสวนชาไปยังบ้านป่าคาเป็นงบประมาณที่
ค่อนข้างเยอะ 6,000,000 กว่าบาท ดังนั ้นจะเร่งดำเนินการให้เร็วที ่สุด หากไม่มีอะไรคลาดเคลื ่อน
ปีงบประมาณ 2565 น่าจะแล้วเสร็จ แต่นายกต้องขอกลับไปศึกษาเอกสารรายละเอียดอีกครั้งขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 

นายมณเทียร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 ฝากท่านนายกติดตามงานโครงการคลองส่งน้ำบ้านป่าฮิ้นได้ดำเนินการสร้างแล้ว
เสร็จเรียบร้อย แต่จุดที่ได้ทำการขุดดินขึ้นมายังค้างอยู่อีกหนึ่งจุดที่ยังไม่สามารถเข้าไปปรับหน้าดินดำเนินการ
ต่อไปได้ หากพร้อมสำหรับการดำเนินการต่อกระผมจะแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อให้นำ
รถ JCB เข้าไปดำเนินการต่อนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นเรื่องของท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 4 นายกจะเข้าไปสำรวจและเร่งดำเนินการแก้ไขให้ครับ ขอบคุณครับ 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายพิจิตร บัวผัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายพิจิตร บัวผัน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 9 อยากจะฝากเรื่องของไฟกิ่งส่องสว่างตั้งแต่หมู่ที่ 1 จนควบคุมทั้งตำบล หากมีเสา
ไฟกิ่งที่ทับซ้อนกันหลายต้น กระผมอยากจะขอให้นำไปติดตั้งยังพ้ืนที่ของหมู่ที่ 9 บ้างนะครับ เพราะมีหลายจุด
ที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างนะครับ เส้นที่หนึ่งเส้นทางหลังเต๋าซอย 5 จะมีเพียงไฟโซล่าเซลล์ของประชาชนในพื้นที่
เท่านั้นที่เข้าถึงหมู่บ้านหลังเต๋าครับ อีกเส้นทางหนึ่งบ้านห้วยหมากเลี่ยมระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร จากบ้าน
เวียงหวายไปยังบ้านห้วยหมากเลี่ยมไฟส่องสว่างข้างทางไม่เพียงพอนะครับ หากเป็นไปได้อยากได้ไฟกิ่งไฟแบบ
โซล่าเซลล์หรือไฟสีส้มทั่วไปก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 นายบุญทา จันทรา , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น          
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นไฟกิ่งจากการตรวจสอบในข้อบัญญัติ
งบประมาณค่อนข้างสูงมาก หากให้รวบรวมหมู่บ้านใดที่ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอขอให้รวบรวมแจ้ งมายังนายก 
และนายกจะลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารไปสำรวจด้วยตัวเอง หากมีในข้อบัญญัติจะรีบเร่งดำเนินการให้ แต่หาก
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ไม่มีก็ให้เสนอโครงการมายังสภาแห่งนี้เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน และกระผมจะรีบเร่ งดำเนินการ
โครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน             
กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ช่วงที ่ได้รับแจ้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลม่อนปิ่นที ่ผ่านมา            
กระผมในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมได้
ดำเนินการแก้ไขเรื่องทุกข์ร้อนของพี่น้องตำบลม่อนปิ่น ถึงแม้จะดำเนินการได้ไม่แล้วเสร็จทุกโครงการก็ตาม 
เพราะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของการรับเลือกตั้ง และงานประจำที่จะต้องดำเนินการประจำอยู่ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวชนตำบลม่อนปิ่นควบคุมไปในหลากหลายด้าน ประเด็นเรื่องของท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 
กระผมก็ไม่ได้ละเลยในการประสานงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกทุกท่านพอจะทราบ
ปรากฎจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ โครงการที่ดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชนทุกวัน แต่เรื่องของการประสานงานเรื่องของการทำงานก็จะมีเรื่องของขั้นตอนการประสานการ
ดำเนินการในการใช้งบประมาณ เพราะฉะนั้นในขณะที่กระผมได้รักษาราชการแทนท่านายก กระผมก็ได้จัดซื้อ
จัดสรรเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สำหรับจุดที่มีความเสี่ยงก็ได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วน
ราชการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงการประสานงานกับกรมทางหลวงชนบท ต้องได้รับการ
อนุญาตถึงจะดำเนินการต่อไปได้ และสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารได้รับฟังปัญหาเรื่องที่จะต้องแก้ไขต่าง ๆ 
แล้วก็จะต้องนำไปแก้ไขให้เป็นรูปธรรม สำหรับตัวกระผมพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานกับคณะผู้บริหารอย่างเต็ม
ความสามารถ สิ่งที่กระผมทำผิดพลาดไปหรือยังไม่ได้ดำเนินการกระผมก็พร้อมที่จะแก้ไข แต่เป้าหมายที่ยัง
ทำงานอยู่ก็เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่กระผมได้ใช้ทั้งความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญห า          
โดยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ฝากการดำเนินการต่าง ๆ ให้กระผมรับผิดชอบ 
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคณะผู้บริหารก็จะต่อดำเนินตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ในการขับเคลื่อน กระผมเชื่อว่าการทำงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้ว จะต้องมีการ
พัฒนาที่มากขึ้นและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในการพัฒนาตำบลม่อนปิ่นเพื่อให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ขอบคุณครับ 

นายณัฏฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการแนะนำตัวเองให้ท่าสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารได้รู้จัก
ตำแหน่งและภาระหน้าที่รับผิดชอบงานของท่านครับ เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน             
กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับกระผมทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ สั่งการ และอีกหลากหลาย
ด้านตามความเหมาะสม หากมีเรื ่องของการประสานงานกระผมยินดีให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ 
แม้กระท่ังการลงมือปฏิบัติงาน กระผมยินดีที่จะขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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 นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า 
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำหรับหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่
จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทั้งหมด การเบิกจ่ายทุกอย่าง ทั้งการเงินการคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง           
ทุกอย่าง สามารถสอบถามเรื่องระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินได้ ขอบคุณค่ะ 

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น         
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ              
รับผิดชอบในเรื่องของงานข้อกฎหมาย เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถมาปรึกษาข้อกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
มีปัญหาสามารถมาปรึกษาได้ ขอบคุณครับ 
 นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัด 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด 
รับผิดชอบในเรื ่องงานของสำนักปลัดทั ้งหมด งานป้องกันฯ งานสาธารณสุข งานเกษตร งานนิต ิกร             
งานสิ่งแวดล้อม งานกิจการสภา งานกู้ชีพ หากมีปัญหาเรื่องใดสามารถสอบถามได้ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู ้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน             
กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื ่องของการแนะนำตัวของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีหัวหน้าส่วนราชการที ่แยกออกไปอีกทั ้งกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา               
ครูผู้ดูแลเด็ก นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักนโยบายและแผน และยังมีข้าราชในตำแหน่งต่าง ๆ           
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมอีก ขอบคุณครับ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นในวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร สำหรับการแนะนำข้าราชการพนักงานของให้เป็นการ
ประชุมครั้งต่อไป ให้ข้าราชการพนักงานทุกท่านเข้าร่วมแนะนำตัวทำความรู้จักกับสมาชิกสภาแห่งนี้ในครั้ง
ต่อไป ให้คณะผู้บริหารช่วยประสานข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเข้าร่วมแนะนำตัวเองในครั้ งต่อไป 
สำหรับวันนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน                      
ที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564                                   
วันอังคาร ที่ 28 เดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณครับ 
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ปิดประชุม   -           13.30 น. 

 
 
 

      (นายพิจิตร บัวผัน) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                    

      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564   เรียบร้อยแล้ว 

 
เมื่อวันที่                                   

 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ      (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                   (นายสุทธิพร สุภา)                                 (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)    
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 3    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                 (นางสุกัญญา มะลิแก้ว) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 

 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 
ประจำปี 2564 วันที่ 28 เดอืน ธันวาคม 2564 

 
เมื่อวันที่             เห็นว่าถูกต้อง 

                                                   
       

     (ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐพล รินแก้ว) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 


